

IDENTIFY AND REFUTE SOME WRONG, HOSTILE VIEWPOINTS THAT DENY AND DISTORT THE TRANSITIONAL WAY TO SOCIALISM IN VIETNAM BEFORE THE 14TH NATIONAL CONGRESS OF THE PARTY

Luu Ngoc Cong^a
 Nguyen Trung Tuyen^b; Tran Ngoc Ngan^c

Academy of Politics, Ministry of National Defence

Email: ^aconghadong90@gmail.com; ^btrungtuyenhvct10@gmail.com; ^cnganhvct683@gmail.com

Received: 20/02/2025; Reviewed: 27/02/2025; Revised: 04/3/2025; Accepted: 25/3/2025; Released: 28/4/2025

DOI: <https://doi.org/10.54163/ncdt/444>

One of the plots of hostile and reactionary forces to sabotage the Vietnamese revolution is to put forth erroneous and hostile views to deny the path to socialism in Vietnam. Therefore, identifying and criticizing erroneous viewpoints that deny the path to socialism in Vietnam is an urgent and regular task in the work of protecting the Party's ideological foundation today.

Keywords: Socialism; Wrong, hostile viewpoints; Protecting the Party's ideological foundation.

1. Đặt vấn đề

Vào những thời điểm nhạy cảm như trước và sau mỗi kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, những dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử của đất nước thường xuất hiện không ít những quan điểm sai trái phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở nước ta. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV tính chu kỳ đó chắc chắn sẽ lặp lại. Thời gian vừa qua, trên các trang mạng lại xuất hiện nhiều bài viết sai trái phủ nhận con đường quá độ lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn nhằm kích động, gây hoang mang, dao động, làm xói mòn, giảm sút lòng tin trong một bộ phận nhân dân với Đảng, Nhà nước. Qua đó, đẩy mạnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chia rẽ và làm suy yếu trong nội bộ Đảng để tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì thế, việc nhận diện kịp thời và phê phán có cơ sở khoa học, chỉ rõ mục đích chính trị phản động của các quan điểm sai trái phủ nhận con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay là rất cần thiết.

2. Tổng quan nghiên cứu

Nghiên cứu về con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam và đấu tranh với những quan điểm sai trái về vấn đề này đã được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm, tiêu biểu như: *Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam* (Ban Tuyên giáo Trung ương, 2007); *Phê phán các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng Internet góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ*

nghĩa ở nước ta hiện nay (Tiến, 2010); *Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay* (Anh, 2013); *Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch* (Hội đồng Lý luận Trung ương, 2014); *Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay* (Thắng & Khiếu, 2017); *30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội* (Hội đồng Lý luận Trung ương, 2020); *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam* (Trọng, 2022),... Các công trình khoa học đã đề cập đến cơ sở khoa học của con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam, các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch về vấn đề này. Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu sâu sắc về quan điểm của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam trước thềm Đại hội XIV của Đảng.

3. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp, tập trung vào các Văn kiện đại hội Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, báo cáo của các cơ quan chức năng và các công trình khoa học có liên quan. Trên cơ sở phân tích tài liệu, tổng hợp, khái quát hóa để nhận diện và phân bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Nhận diện một số quan điểm sai trái phủ

nhận con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động đưa ra một số quan điểm sai trái sau:

Một là, chúng tiếp tục sử dụng chiêu trò rợ cũ vô tình mới, với giọng điệu mô hình CNXH ở Liên Xô, Đông Âu đã bị sụp đổ thì Việt Nam cũng không ngoại lệ. Thực chất là luận điệu triết để lợi dụng hiện tượng sụp đổ mô hình CNXH ở Liên Xô, Đông Âu, với chiêu trò mới là kết hợp giữa các thế lực thù địch với các phần tử cơ hội chính trị để đưa ra nhiều luận điểm sai trái và phản động, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Những luận điểm mà chúng đưa ra luôn luôn biến hóa: “là sự lựa chọn sai lầm lịch sử”, “là ảo tưởng”, “là thiên đường bánh vẽ”. Chúng lý sự rằng, nếu lấy mốc thời gian ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” thì đến nay đã gần 200 năm mà CNXH không trở thành hiện thực, do không phù hợp nên bị sụp đổ ngay ở nước Nga - quê hương của V.I.Lênin và của Cách mạng tháng Mười. Chủ nghĩa tư bản đã không “giã chết” như dự báo của V.I.Lênin và những người cộng sản mà còn cất cánh vào thế giới hiện đại. Các quốc gia đã từng hô hào tiến lên xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, thì cái thiên đường đó cũng không giống ai vì còn nhiều bất công xã hội và cuộc sống vật chất của người dân thì thiếu thốn, nghèo khổ; trái lại, chế độ tư bản chủ nghĩa với xã hội vật chất tiêu dùng đến thừa thãi và giàu có. CNXH ở Liên Xô và Đông Âu đã bị sụp đổ thì ở Việt Nam tất yếu cũng bị sụp đổ. Việt Nam nên từ bỏ con đường CNXH để đi theo chủ nghĩa tư bản thì mới đúng quy luật, dân mới không nghèo khổ và đất nước mới giàu mạnh được.

Hai là, các thế lực thù địch cho rằng “Việt Nam quá độ đi đâu?”. Chúng tiến hành lèo lái dư luận rằng: Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, lại trải qua mấy chục năm chiến tranh, hậu quả rất nặng nề. Với điểm xuất phát rất thấp như Việt Nam thì chưa có tiền lệ, có đi lên CNXH phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước đi, chặng đường, có sự đấu tranh giữa “cái cũ và cái mới”. Thời kỳ ấy, Việt Nam phải thực hiện đan xen nhiều nhiệm vụ nhưng cốt yếu nhất là xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho CNXH. Thực tế, để phân đấu đỏi kịp sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại đã khó; trái lại, đặt mục tiêu vượt lên trên chủ nghĩa tư bản thì là điều không thể, nên con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam không bao giờ thành hiện thực mà chỉ là ảo tưởng.

Ba là, chúng cho rằng quá độ lên CNXH của Việt Nam chỉ là “xã hội biến dạng hoặc mù mờ”. Đảng đặt ra mô hình xây dựng chế độ xã hội không còn

người bóc lột người, cá lớn nuốt cá bé; mọi người đều tự do, bình đẳng; làm theo năng lực, hưởng theo lao động; mình vì mọi người, mọi người vì mình; người với người là bạn, là đồng chí anh em; chính quyền của dân, do dân, vì dân. Đảng và Nhà nước chăm lo cho mọi người dân, “không để ai tụt lại phía sau”... Nhưng sự thật “bộ mặt của CNXH” ở Việt Nam hiện nay: (1). Giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng thì bị bóc lột với đồng lương rẻ mạt, điều kiện sống chẳng khác gì “Tình cảnh giai cấp công nhân Anh” mà Ph.Ăngghen mô tả năm 1848; (2). Nông dân thì khôn khô trăm bề, bao nhiêu dân oan mất đất điều đứng, kể cả vì giữ đất mà bị giết, bị tù tội đau thương, phải đi làm thuê; (3). Cán bộ có chức có quyền thì tham ô, tham nhũng, nhân dân thờ ơ với Đảng, chế độ,... Đó là sự thật của con đường, mô hình Việt Nam “quá độ lên CNXH”.

Bốn là, chúng cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy mốc thời gian vào năm 2045 trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa là “mị dân”. Nghị quyết, đường lối của Đảng thì sao chép, cán bộ, đảng viên thì lười học tập chính trị, nói và làm không theo quan điểm của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có vai trò lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Còn những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới là do các nước tư bản đầu tư vào, chứ không phải do vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...

4.2. Lực lượng và phương thức đưa ra quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lực lượng đưa ra quan điểm sai trái phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là những phần tử phản động người Việt ở nước ngoài và ở trong nước đã bị thoái hóa, biến chất, cực đoan. Triệt để lợi dụng tổ chức phản động Việt Tân, cùng các nhóm chống cộng ở hải ngoại ngày càng công khai, tăng cường liên thông, hợp tác phối hợp với các blog cá nhân, thành phần bất hảo trong nhiều năm qua để phát tán tuyên truyền các tài liệu sai sự thật và phản động trên không gian mạng. Với phương thức tung tin đưa ra các quan điểm sai trái, trắng đen, đúng sai lẫn lộn trên các phương tiện thông tin, đặc biệt trên các trang mạng xã hội đã đăng tải, phát tán các bài viết bị cắt ghép, sao chép dưới dạng văn, thơ, tranh ảnh, ca nhạc, clip, thư gửi, kiến nghị dưới dạng video, youtube trên các trang website tổ chức và cá nhân, điển hình ở trang: Quyenduocbiet.com; Danlambaovn.blogspot.com, Quanlambao.blogspot.com, Báo Tiếng Dân, Bureau CTM Media - Âu Châu, Mangluoiblogger.com, Boxitvn.net, đài BBC, VOA, RFA Tiếng Việt...

4.3. Tính chất sai trái về khoa học và phản động về chính trị của các quan điểm phủ nhận con

đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch chỉ là “trụ cù và vô binh mới”, áp đặt một cách trơ trẽn với mẫu số chung là “phủ nhận con đường quá độ lên CNXH, đề cao chủ nghĩa tư bản” và “phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, phủ nhận triển vọng, khả năng thực tế bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa lên CNXH ở Việt Nam. Các quan điểm sai trái thường dựa vào một số hiện tượng xã hội để quy chụp hoặc đánh đồng với bản chất nên rất phản khoa học, với những lý thuyết hỗn độn và không khách quan: *Một là*, dựa vào các học thuyết tư sản phản động, các học thuyết chống cộng, chủ nghĩa duy vật máy móc, lý thuyết “hội tụ”, “xã hội hậu công nghiệp”, “thuyết ba làn sóng văn minh” và “CNXH dân chủ”... Để biện minh cho sự tồn tại vĩnh hằng của chế độ tư bản chủ nghĩa, phủ nhận tính khách quan của con đường đi lên CNXH trong thời đại hiện nay. *Hai là*, triệt để lợi dụng sự kiện sụp đổ mô hình CNXH ở các nước Đông Âu và Liên Xô (cũ), đề lớn tiếng tuyên truyền “CNXH chỉ là ảo tưởng”; khai thác triệt để thành quả của chủ nghĩa tư bản do điều chỉnh thích nghi, do tận dụng thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại và của xu thế toàn cầu hóa mà áp đặt, cho rằng “Chủ nghĩa tư bản không bao giờ bị diệt vong”, “quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa lên CNXH là sai lầm lịch sử”, là không tưởng...

5. Thảo luận

Các quan điểm trên hoàn toàn đi ngược lại quy luật phát triển khách quan của lịch sử và nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam. Sự lựa chọn con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, dựa trên cơ sở khoa học sau:

**** Về lý luận***

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, sự thay thế của những hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao là quá trình lịch sử - tự nhiên, là do vận động của những quy luật kinh tế - xã hội khách quan. Với quan điểm duy vật biện chứng, các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra rằng, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa tất yếu ra đời và thay thế hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. Đó là nấc thang cao hơn nên phải trải qua thời kỳ quá độ, giai đoạn đầu là CNXH và giai đoạn cao là cộng sản chủ nghĩa. Bàn luận về thời kỳ quá độ, chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng có hình thức quá độ trực tiếp và gián tiếp, bất luận đã là thời kỳ quá độ thì ở nước nào cũng còn diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt, phức tạp, lâu dài mà đặc biệt đối với nước chưa qua chế độ tư bản của nghĩa. Hệ thống lý luận cơ bản đó của chủ nghĩa Mác - Lênin là cách mạng, khoa học, đã được vận dụng thành công ở nước Nga năm 1917 là nước tiên

tư bản. CNXH từ lý luận trở thành hiện thực, từ một nước phát triển thành hệ thống chính trị thế giới đối lập với hệ thống tư bản chủ nghĩa. V.I.Lênin đã đưa ra dự báo xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại là: “*Tất cả các dân tộc đều sẽ đi lên CNXH... không phải một cách hoàn toàn giống nhau*” (V.I.Lênin, tập 30, 2006, tr.160).

Ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, phải mất nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, đến các nước tư bản phát triển, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra được con đường cách mạng đúng đắn để giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức, bóc lột, xâm lược và đô hộ của chủ nghĩa thực dân và phong kiến. Người đã khẳng định, muốn giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Từ năm 1930, Chánh cương vắn tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị thành lập Đảng thảo luận, thông qua, đã xác định rõ đường lối của cách mạng Việt Nam là “*làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản*” (Hồ Chí Minh, tập 3, 2011, tr.1). Cách thức phát triển này cho phép giải quyết một cách triệt để mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp của xã hội Việt Nam vào đầu thế kỷ XX, phản ánh sự lựa chọn khách quan của chính thực tiễn - lịch sử dân tộc.

**** Về thực tiễn***

CNXH hiện thực ra đời thời gian chưa dài nhưng đã thể hiện tính ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản, sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu chỉ là sự đổ vỡ của một mô hình sai lầm chủ quan cụ thể. Liên Xô với thời gian xây dựng CNXH chưa dài, lại phải khắc phục hậu quả của chiến tranh và chuyển đổi nền kinh tế thời chiến sang thời bình nhưng ở đã đạt thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Sản lượng công nghiệp chiếm 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới; sản lượng điện đạt 440 tỷ ki-lô-oát (gấp hơn 300 lần so với năm 1913; bằng 4 nước lớn là Anh, Pháp, Đức, Italia cộng lại); dầu mỏ đạt 353 triệu tấn, than 624 triệu tấn, thép 121 triệu tấn (vượt sản lượng của Mỹ). Năm 1957, Liên Xô là quốc gia đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Năm 1961, phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh trái đất mở ra kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Rõ ràng, trong một thời gian ngắn, CNXH ra đời ở Liên Xô và nhiều nước xã hội chủ nghĩa tuy chưa hoàn thiện, nhưng đã phát triển lớn mạnh về nhiều mặt, khác hẳn về chất so với chủ nghĩa tư bản.

Thành tựu của CNXH đã đạt được cho thấy, CNXH là thực tiễn sinh động, là minh chứng hùng hồn, là cơ sở khoa học để phản bác một cách thuyết phục các luận điểm sai trái trắng trợn cho rằng quá

độ lên CNXH chỉ là “giấc mơ” và “ảo tưởng về một thiên đường”!. Đảng Cộng sản Việt Nam không xem nhẹ hiện tượng sụp đổ của mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu, nên đã tổng kết nhất quán khẳng định rằng sự đổ vỡ đó là do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, chứ không phải do chủ nghĩa Mác - Lênin, lý tưởng về CNXH đã lỗi thời, lạc hậu. Ở bất kỳ thời điểm nào, ở đảng cộng sản nào mà nhận thức giáo điều, cứng nhắc và vận dụng thiếu sáng tạo các nguyên lý cách mạng vào thực tiễn nước mình thì sự đổ vỡ và thất bại là đương nhiên. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm đổi mới tư duy lý luận theo phương châm: “...bất kỳ ở đâu, và bất kỳ lúc nào, việc áp dụng những nguyên lý đó cũng phải tùy theo hoàn cảnh lịch sử đương thời” (C.Mác và Ph.Ăngghen, tập 18, 1995, tr.128).

Trái lại, thực tế chứng minh rằng chủ nghĩa tư bản không phải là chế độ chính trị - xã hội ưu việt, phát triển và tồn tại vĩnh hằng. Chúng ta không phủ nhận những thành tựu rất to lớn của chủ nghĩa tư bản, nhưng bản chất xã hội của chủ nghĩa tư bản không bao giờ thay đổi, vì không bao giờ xóa bỏ được tận gốc cơ sở nảy sinh áp bức, bóc lột, bất công. Dù đã có nhiều điều chỉnh nhưng thực tế những mâu thuẫn nội tại trong lòng xã hội tư bản vẫn không mất đi mà ngày càng gay gắt hơn, chu kỳ sau trầm trọng hơn chu kỳ trước. Tiêu biểu như khủng hoảng tài chính năm 2008-2009, dẫn đến phong trào “99 chống lại 1” diễn ra ở Mỹ đầu năm 2011. Diễn biến phong trào cho thấy một thực tế ở Mỹ hiện nay là, có khoảng 1% người giàu nhất nước Mỹ làm chủ khoảng gần 40% tài sản của Mỹ, trong khi 80% người dân ở mức thấp nhất chỉ làm chủ khoảng 7% tài sản của Mỹ. Do vậy, phong trào “Chiếm Phố Wall” có thể được xem là một cuộc cách mạng của người nghèo đấu tranh chống lại sự bất công trong xã hội tư bản Mỹ.

Gần đây là cuộc khủng hoảng nhiều mặt đang diễn ra dưới hệ lụy mà đại dịch Covid-19 để lại, hay biểu tình ở Đức trong tháng 3-4 năm 2023 và sau đó là ở Pháp và đã lan sang một số nước tư bản khác. Đó là minh chứng để khẳng định rằng, chủ nghĩa tư bản không bao giờ khắc phục được mâu thuẫn nội tại, tình trạng kinh tế suy thoái, thất nghiệp gia tăng; khủng hoảng năng lượng, lương thực, sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoảng cách giàu - nghèo ngày càng lớn. Hiện tượng xung đột sắc tộc, ly khai dẫn đến các làn sóng biểu tình, bãi công, làm rung chuyển cả thế chế nhiều nước tư bản. Sự can dự của một số nước tư bản vào cuộc xung đột quân sự giữa Ukraina và Nga, lại bộc lộ rõ bộ mặt, bản chất của chủ nghĩa tư bản. Thực tiễn chứng minh chân lý, chủ nghĩa tư bản đã có những thích nghi, phát

triển nhất định nhờ tận dụng được những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, toàn cầu hóa và kinh tế tri thức nhưng bản chất mâu thuẫn nội tại trong chế độ xã hội không bao giờ thay đổi.

Thực tế xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mỗi chính sách kinh tế của Đảng là gắn với chính sách xã hội, coi trọng và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vì một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn và vì dân. Đảng Cộng sản Việt Nam có bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm lãnh đạo, mới ra đời 15 năm đã lãnh đạo thắng lợi cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và sau đó tiến hành lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với xu thế thời đại. Trong bối cảnh hệ thống xã hội chủ nghĩa bị tan rã, Đảng thực hiện đường lối đổi mới, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Trải qua gần 40 năm tiến hành đổi mới, Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta đã đạt được thành tựu rất to lớn, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và có ý nghĩa lịch sử. Đại hội XIII của Đảng đánh giá khái quát: “*Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay... tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại...*” (Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1, 2021, tr.26).

Một yếu tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh nội lực, hiện thực hóa đường lối đổi mới của Đảng là Nhân dân ta luôn luôn tin vào Đảng, có lòng yêu nước nồng nàn và truyền thống đoàn kết, luôn luôn tin tưởng vào sự lựa chọn con đường đi lên CNXH. Ở những chặng đường tới, Đảng ta đã có dự báo về bốn nguy cơ, những thách thức đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhưng với phương châm là vượt qua thách thức, tận dụng những cơ hội, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để thúc đẩy công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn. Đảng ta đặt ra mục: “... *phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa*” (Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1, 2021, tr.35-36), là hoàn toàn có cơ sở khoa học.

6. Kết luận

Các luận điểm sai trái trắng trợn cho rằng lựa chọn con đường đi lên CNXH là “lạc hậu”, chỉ là “giấc mơ” và “ảo tưởng về một thiên đường” chỉ là chiêu trò thâm độc của các thế lực thù địch. Cuộc đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” với cách mạng Việt Nam, vạch trần

bộ mặt thật của các luận điệu phản động, sai trái từ nhiều phía và còn diễn ra lâu dài. Song chúng ta không bao giờ lơ là mắt cảnh giác trước đòn đánh không có khói súng, với âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Với trí tuệ, khả năng và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong

quá trình lãnh đạo cách mạng, với lựa chọn con đường quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa lên CNXH xuất phát từ ý Đảng lòng dân, tin tưởng rằng sẽ không có một thế lực thù địch nào ngăn cản được khát vọng của dân tộc, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

Tài liệu tham khảo

- Anh, N. H. (2013). *Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay*. Luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội.
- Ban Tuyên giáo Trung ương. (2007). *Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.
- C. Mác & Ph. Ăngghen. (1995). *Toàn tập* (tập 18). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.
- Hồ Chí Minh. (2011). *Toàn tập* (tập 3). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.
- Hội đồng Lý luận Trung ương. (2020). *30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia sự thật.
- Hội đồng Lý luận Trung ương. (2014). *Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.
- Thắng, P. T & Khiếu, N. L. (2017). *Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
- Tiến, T. D. (2010). *Phê phán các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng Internet góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay*. Luận án tiến sĩ Triết học. Hà Nội.
- Trọng, N. P. (2022). *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
- V.I. Lênin. (1981). *Toàn tập* (tập 30). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia sự thật.

NHẬN DIỆN, PHẢN BÁC MỘT SỐ QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN, XUYỀN TẠC CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

Lưu Ngọc Công^a
Nguyễn Trung Tuyên^b; Trần Ngọc Ngân^c

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Email: ^acongngoc90@gmail.com; ^btrungtuyenhvct10@gmail.com; ^cnganhvct683@gmail.com

Nhận bài: 20/02/2025; Phân biện: 27/02/2025; Tác giả sửa: 04/3/2025; Duyệt đăng: 25/3/2025; Phát hành: 28/4/2025

DOI: <https://doi.org/10.54163/ncdt/444>

Một trong những âm mưu của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam là đưa ra những quan điểm sai trái, thù địch nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì thế, việc nhận diện và phê phán các quan điểm sai trái phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là việc làm cấp thiết, thường xuyên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Từ khóa: : Chủ nghĩa xã hội; Quan điểm sai trái, thù địch; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.